

เป้าประสงค์- ตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
G1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่	k1. 1.1) ระดับความสำเร็จในการดูแลหญิงตั้งครรภ์: อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชีพ
	1.2) ระดับความสำเร็จในการดูแลทารกแรกเกิด: อัตราตายทารกแรกเกิดมีชีพ ต่อพันปก.
	k2. ระดับความสำเร็จของการดูแลเด็กปฐมวัย: เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
	k3. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
	k4. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี
	k5. ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
	k6. ระดับความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
k7. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)	
G2. มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ	k8. ร้อยละของหน่วยงานมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)และทีมตระหนักรู้(SAT) ที่ปฏิบัติงานได้จริง (PA-61)
	k9. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (PA-61)
	k10. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง รายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง
G3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชน	k11. ร้อยละของผู้ป่วย DM-HT ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
	k12. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
	k13. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา
	k14. ร้อยละของความสำเร็จของการคัดกรองในกลุ่มสตรีที่ต้องเฝ้าระวังมะเร็ง ที่มีความเสี่ยงสูง(มะเร็งเต้านม เกณฑ์ 80 % / มะเร็งปากมดลูก เกณฑ์ 80 %)
	k15. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
G4. มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	k16. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
	k17. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
	k18. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
G5. สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข	k19.(19.1) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง CKD
	(19.2) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m ² /yr
	k20. ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ที่ควบคุม DM และ HT ได้ดีตาม เกณฑ์
	k21. ร้อยละของผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับยาขยายหลอดเลือด (Fibrinolytic drug) และหรือยาละลายลิ่มเลือด
	k22 (22.1) ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้น ไปได้รับการคัดกรองตาต้อกระจก (Cataract) (22.2) ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
G5. สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)	k23. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้อย่างสมเหตุผล (RDU) (PA-61)
	k24. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
	k25. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)
G6. สถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองรองคุณภาพตามมาตรฐาน	k26. ร้อยละของโรงพยาบาล F2ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
	(26.1). อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในรพ. F2 ขึ้นไป (PA-61)
	(26.2) ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤตที่มาโดยระบบ Ems
	k27. ร้อยละของรพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (PA-61)
	(PA-61) k28 (30.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ของโรงพยาบาลสังกัด สنج.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (PA-61) (30.2) ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
	(PA-61) k29. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
G7. ลดความแออัดในสถานบริการในระดับ Secondary Care ลง มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ	k30. ร้อยละของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการ(Satisfaction Index) ในระดับดีและดีมาก k31. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (PA-61)
G8. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมและมีความสุขในการปฏิบัติงาน	k32. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ (PA-61)
	k33. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) (PA-61)
G9. เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง	k34. ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย
	k35. ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
	k36. ร้อยละคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) ที่มีคุณภาพ (PA-61)
G10. มีการจัดการที่ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้	k37. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
	K38. ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินระบบควบคุมภายใน
G11. สถานบริการด้านสุขภาพมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม	K39. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบวิกฤตทางการเงิน (PA-61)
	k40. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบัญชีตามเกณฑ์
	k41. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการบริหารต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) อย่างมีประสิทธิภาพ
G12. มีระบบข้อมูล แผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล	k42. ร้อยละของอำเภอและหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
G13. มีนวัตกรรมในการให้บริการสุขภาพและด้านการบริหารงาน	k43. ร้อยละผลงานวิจัย R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์